

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

PHÁT BIỂU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa toàn thể cử tri dự hội nghị.

Hôm nay tôi rất vinh dự được tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn bầu cử. Để báo cáo trước cử tri dự kiến chương trình hành động của tôi nếu được bầu là ĐB HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước hết tôi xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý và toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu

Vừa rồi hội nghị đã được ban tổ chức hội nghị thông qua tiểu sử tóm tắt của bản thân tôi, tôi xin nêu thêm về bản thân để hội nghị quan tâm.

Họ Và tên tôi: Lò Thị Chanh: sinh ngày 14 tháng 7 năm 1983; dân tộc: Lào

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ - Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Và.

Trình độ chuyên môn: Đại học luật kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp,

Bản tôi nhận thức rõ: Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên.

Với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành động của tôi trước bà con cử tri, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

- Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tuyên truyền các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tới toàn thể cán bộ và hội viên, nhân dân trong toàn huyện, để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và ở địa phương nói riêng.

- Với tư cách là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Bản thân là Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Và, tôi sẽ tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân nói chung và cán bộ hội viên phụ nữ nói riêng. Thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động và các nhiệm vụ công tác hội, nhất là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với thực hiện các tiêu chí mềm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phong trào phụ nữ, giúp gia đình chính sách, gia đình phụ nữ nghèo, giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy về công tác đào tạo, phản biện xã hội về trình độ chính trị và an sinh xã hội với nhân dân như các chế độ chính sách đối với người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất là quan tâm đến phụ nữ và trẻ em như vấn đề về giới, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em; phối hợp tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động, đẩy lùi các tệ nạn ra khỏi đời sống xã hội

Đại biểu HĐND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri

Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND, để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân.

Trên cơ sở đó, tôi sẽ tổng hợp những tâm tư nguyện vọng hợp pháp chính đáng của cử tri tới cấp có thẩm quyền, để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri. Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong địa bàn huyện nhà nói riêng của tỉnh nói chung phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên,

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể cử tri!

Trên đây, là chương trình hành động của bản thân, rất mong nhận được sự ủng hộ của cử tri. Nếu được tín nhiệm tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm

vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Xin chân thành cảm ơn quý đại biểu và cử tri đã quan tâm lắng nghe, cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức buổi gặp gỡ tiếp xúc ngày hôm nay. Cuối cùng chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể quý cử tri sức khỏe, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO



Lò Thị Chanh